



คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ” โดยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Hospital Foundation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยด้านแพทยศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 9 ปี แห่งการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดให้มีการสำรวจความต้องการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ ที่โรงพยาบาลยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะระบบการหายใจล้มเหลว เครื่องช่วยหายใจมีส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่อื่น แต่ด้วยราคาเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง มีมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ทำให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำเป็นต้องใช้ทุกวิถีทางในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย”

ดังนั้น มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนำเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) สำหรับผู้ป่วยหนักให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยให้สูงขึ้น ทุกข์ทรมานน้อยลง ลดการรอคอย ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น อีกด้วย

คอนเสิร์ตการกุศล “ต่อลมหายใจ” ได้รับความร่วมมือจากนิตติ อาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแสดงความ

สามารถทางดนตรีให้ได้รับชม นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด พิเศษ “ลมหายใจเดียวกัน Breath Together” ซึ่งเป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ที่คิดขึ้นใหม่โดยมีแรงบันดาลใจจากท่าทางการตรวจของแพทย์เวลาตรวจรักษาคนไข้ รวมทั้งเต็มอิมกับ ศิลปินนิวจิ๋ว จากบริษัทแกรมมี่ จำกัดมหาชน

คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก บัตรราคา 2,900 บาท (Premium) 1,900 บาท (VIP) และ 590 บาท (Value) ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญครั้งนี้ โดยจองบัตร Online 24 ชั่วโมง ได้ทาง www.showsanook.com โทรศัพท์ 098-7951179 หรือ www.med.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมการบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 055-967904 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย ด้วยการสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจในครั้งนี้ “ทุกน้ำใจจากท่าน คือ การแบ่งปันอย่างแท้จริง”

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล

“ต่อลมหายใจ”

เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

31 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

โดยศิลปิน NU นิว จิว New&Jew นักร้อง กุอรใจ (นิว) ปิยบุษ เสี่ยงพวง (จิว) เต็มอิมกับการแสดงความสามารถทางดนตรี ของนิตติ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์

บัตรราคา 2,900 บาท (Premium)
บัตรราคา 1,900 บาท (VIP)
และราคา 590 บาท (Value)
(พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง)
ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

จองบัตรออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
ที่ www.showsanook.com
สอบถามโทร 098-7951179